

รายงานโดย...

ดร.วิชัย วีรจกพันธ์

คทาเทพ นิตสิริ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์



HABITAT
QUITO 17-20 OCTOBER 2016
United Nations Conference
on World Urbanization
and Sustainable Urban
Development



การประชุมสหประชาชาติ ว่าด้วยการพัฒนาที่อยู่อาศัยและ เมืองอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3 (Habitat III)

ณ กรุงกัวเตมา สาธารณรัฐเอกวาดอร์
วันที่ 16 – 22 ตุลาคม 2559

การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองอย่างยั่งยืน เป็นการประชุมที่จัดขึ้นทุก 20 ปี โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 (Habitat III) ระหว่างวันที่ 17 - 20 ตุลาคม 2559 ณ กรุงกัวเตมาซิตี สาธารณรัฐเอกวาดอร์ โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 35,000 คน จาก 167 ประเทศ ซึ่งประกอบด้วยเหล่าประมุขแห่งรัฐ รัฐมนตรี ตัวแทนจากรัฐบาล ทั้งระดับมลรัฐและท้องถิ่น ภาคประชาสังคม ชุมชนพื้นเมืองและท้องถิ่น ภาคเอกชน ผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสำหรับประเทศสมาชิกได้ร่วมแสดงเจตนารมณ์ทางการเมือง (Political Declaration) ในการรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุม “วาระการพัฒนาเมืองใหม่ (New Urban Agenda : NUA)” ซึ่ง NUA นั้น เปรียบเสมือนวิสัยทัศน์ของประชาคมโลกในการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองอย่างยั่งยืน โดยเน้น

คนเป็นศูนย์กลางและครอบคลุมประเด็นการพัฒนาเมืองและที่อยู่อาศัยที่สำคัญ อาทิ การไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ความเท่าเทียมกันในการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเน้นความสำคัญของกลุ่มเปราะบาง การสร้างความต้านทานและปรับตัวของเมืองเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ การลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การเพิ่มอำนาจให้องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น และการเข้าถึงแหล่งการเงินเพื่อการพัฒนาเมืองและที่อยู่อาศัย ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีการจัดประชุมเพื่อเตรียมการ ก่อนการประชุมครั้งนี้มาแล้วสามรอบ ในปี พ.ศ. 2557 - 2558 - 2559 ที่เรียกว่า “The Preparatory Committee for the Habitat III Conference” (PrepCom) โดย PrepCom ได้มีการประชุมพิจารณา ร่างเนื้อหาเกี่ยวกับ The New Urban Agenda ที่ได้ผ่านการยกร่างและกลั่นกรองมาหลายครั้งแล้ว



ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ได้มีนายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมพร้อมกับคณะผู้แทนไทยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ตัวแทนจากกระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงมหาดไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) การเคหะแห่งชาติ และกรุงเทพมหานคร ซึ่งในการประชุมมีกิจกรรมที่สำคัญ ประกอบด้วย



1. การกล่าวถ้อยแถลงของผู้แทนไทย ในนามประธานกลุ่ม 77 (G-77) ประธานกลุ่ม 77 (G-77) โดยนายไมตรี อินทุสุต (ปลัด พม.) กล่าวถ้อยแถลงในนามกลุ่ม 77 (G-77) โดยกล่าวเป็นลำดับที่ 6 ต่อจากผู้แทนระดับประมุขแห่งรัฐ /หัวหน้ารัฐบาล โดยกล่าวถึงความเสียใจของประชาชนชาวไทยต่อการเสด็จสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งตลอดระยะเวลา 70 ปีของการครองราชย์ พระองค์ ทรงอุทิศพระวรกายทรงงานเพื่อแก้ไขปัญหของประชาชนและลดความยากจนของสังคมไทย ซึ่งพระอัจฉริยภาพของพระองค์ปรากฏเด่นชัด และพระราชสมัญญา “กษัตริย์นักพัฒนา” เป็นที่รับทราบของประชาชนชาวไทยและประชาคมโลกเป็นอย่างดี โดยโครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ (UN-Habitat) ได้

ส่งสารแสดงความเสียใจต่อการเสด็จสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มายังประเทศไทยเมื่อวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 สำหรับเอกสารผลลัพธ์การประชุม New Urban Agenda (NUA) นั้น กลุ่ม 77 เห็นว่ามีเนื้อหาครอบคลุม ในหลายประเด็นที่สามารถสร้างความสมดุลของมิติด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและสะท้อนถึงประเด็นที่มีความคาบเกี่ยวกัน เช่น หลักการประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา การคำนึงถึงมิติทางอายุและทางเพศ ความเปราะบางของโลก การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม รูปแบบและความยืดหยุ่นของการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน รวมถึงประเด็นการลดความยากจน การลดความเหลื่อมล้ำที่อยู่อาศัยที่เพียงพอ ความเชื่อมโยงระหว่างเมืองและ



ชนบท การวางแผนด้านเขตอาณาแนวทางการวางแผนระยะยาวแบบบูรณาการธรรมาภิบาลเมือง ความปลอดภัยทางท้องถนน และความหลากหลายของการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ เป็นต้นกลุ่ม 77 เชื่อว่าประเทศพัฒนาแล้วจะมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือประเทศอื่นๆ ให้บรรลุ NUA ได้ และกลุ่ม 77 ยังเห็นว่า จำเป็นต้องมีการพัฒนา UN-Habitat เพื่อการขับเคลื่อน NUA อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป นอกจากนี้ การติดตามและทบทวนแผนปฏิบัติการ NUA ควรเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมสหประชาชาติที่เกี่ยวข้อง กลุ่ม 77 เชื่อมั่นว่าการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืนและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์นี้จะเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในแผนงานการพัฒนาระดับชาติและภูมิภาคต่อไป

2. การประชุมโต๊ะกลมระดับสูง ในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ

เช่น การประชุมโต๊ะกลมระดับสูงในหัวข้อ “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ความเป็นเมืองที่ครอบคลุมและมั่งคั่ง” (Leave No one Behind : Urban Inclusion and Prosperity) นายไมตรี อินทุสุต (ปลัด พม.) ได้กล่าวอ้างถึงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล UN-Habitat Scroll of Honour Special Citation เมื่อปี ค.ศ. 2003 เนื่องจากทรงพระปรีชาสามารถในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการพัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชน

และชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการบริหารจัดการน้ำ และการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ และถึงแม้พระองค์จะทรงเสด็จสวรรคต แต่ประเทศไทยยังคงน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (Sufficiency Economy Philosophy: SEP) ใช้เป็นแนวทางสำคัญเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน การสร้างสังคมที่เท่าเทียม และการลดความยากจน โดยเน้นย้ำว่า SEP นั้น ต้องเริ่มจากประชาชนและสังคม และสนับสนุนให้ประชาชนใช้ชีวิตอย่างสมดุลและกลมกลืนกับสังคมและธรรมชาติ ซึ่งช่วยให้เกิดความเป็นเมืองที่เท่าเทียมและมั่งคั่งรัฐบาลไทยได้น้อมนำ SEP มาสู่การปฏิบัติผ่านกลไกความร่วมมือ **“ประชารัฐ”** ที่มุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลางและสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการภาครัฐสำหรับทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและด้อยโอกาสทางสังคม ทั้งยังได้ใช้หลักการ 4P (Public-Private-People Partnership) สำหรับการพัฒนายั่งยืน ซึ่งโครงการหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาเมืองของไทย คือ **“บ้านมั่นคง”** ที่ช่วยเหลือชาวชุมชนแออัดให้สามารถพึ่งพาตนเองในเรื่องที่อยู่อาศัยได้ดีขึ้น ซึ่งปัจจุบันได้ครอบคลุมกว่า 96,000 ครัวเรือน ใน 1,800 ชุมชน คิดเป็นประมาณร้อยละ 15 ของคนในชุมชนแออัดในประเทศไทย



3. **กิจกรรมคู่ขนานและกิจกรรมสร้างเครือข่าย** โดยตัวแทนประเทศไทยจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้รับเชิญเป็นผู้ร่วมอภิปรายในช่วงกิจกรรมการสร้างเครือข่าย (Networking Event) หัวข้อ **“ที่อยู่อาศัย”** (Housing) ได้นำเสนอ **“บ้านมั่นคง”** ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีของประเทศไทย ในการใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

4. **การรับรอง “วาระการพัฒนาเมืองใหม่ (New Urban Agenda)”** ซึ่งในวันสุดท้ายของการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองอย่างยั่งยืน (Habitat III) ณ กรุงกัวเตมาลา สาธารณรัฐเอกวาดอร์ จบลงด้วยการรับรองวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมือง (New Urban Agenda) ร่วมกับผู้แทนจากประเทศสมาชิกสหประชาชาติ โดยการปรบมือและโดยไม่มีข้อสงวน (reservations) ใดๆ ซึ่งเป็นการสานต่อเจตนารมณ์ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองอย่างยั่งยืนในอีก 20 ปีข้างหน้า โดยเสนอให้รัฐบาลและหน่วยงานท้องถิ่นดำเนินงานครอบคลุมในหลายมิติ ได้แก่ การจัดบริการสาธารณะสำหรับประชาชนทุกคน การสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐและการไม่เลือกปฏิบัติ การส่งเสริมมาตรการเพื่อเมืองสะอาด การเพิ่มความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ของเมืองเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ การให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ โดยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การเคารพสิทธิของกลุ่มผู้ลี้ภัย ผู้อพยพ และผู้พลัดถิ่นโดยไม่คำนึงถึงสถานการณ์โยกย้าย การพัฒนาการเชื่อมโยงและสนับสนุนนวัตกรรมและการริเริ่มด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ในการทำงานดังกล่าว ควรคำนึงถึงด้านกฎหมาย/ระเบียบ การพัฒนาด้านการออกแบบและวางผังเมือง รวมถึงระบบการเงินท้องถิ่นควบคู่ไปด้วย เพื่อให้สามารถขับเคลื่อน NUA ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเนื้อหาของ “วาระการพัฒนาเมืองใหม่ (New Urban Agenda : NUA) บางส่วนที่น่าสนใจ (ทั้งหมด 165 ข้อ) ดังนี้

ข้อ 2 “ประมาณ ปี ค.ศ. 2050 คาดว่าประชากรที่อาศัยอยู่ในเมืองของโลกจะเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่า การกลายเป็นเมือง (urbanization) จึงเป็นหนึ่งในแนวโน้มที่จะมีเปลี่ยนแปลงมากที่สุดในศตวรรษที่ 21 เนื่องด้วยจำนวนประชากร กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงผลกระทบต่างๆ ทางสิ่งแวดล้อมและมนุษยธรรม สิ่งเหล่านี้ถือเป็นประเด็นปัญหาและความท้าทายอย่างยิ่งในเรื่องต่างๆ อาทิเช่น ที่อยู่อาศัย ระบบสาธารณสุข โภคอาหาร การศึกษา การมีงานที่เหมาะสม (decent jobs) และทรัพยากรธรรมชาติ”

ข้อ 4 “เรายังกล่าวถึงความท้าทายที่มีอยู่ และกำลังเกิดขึ้นต่างๆ จึงจำเป็นต้องใช้โอกาสจากการสร้างความ เป็นเมือง (urbanization) เข้ามาเป็นกลไกขับเคลื่อนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม วัฒนธรรม และการคุ้มครองสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืน ครอบคลุมทุกฝ่าย อาศัยศักยภาพของความเป็นเมืองในการเอื้อให้เกิดผลสำเร็จ ต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

ข้อ 5 วาระการพัฒนาเมืองใหม่ (New Urban Agenda : NUA) กล่าวถึง แนวทางการวางแผน การออกแบบ การจัดหางบประมาณ การพัฒนา การวางระเบียบและการจัดการเมืองและการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ โดยวาระการพัฒนาเมืองใหม่จะช่วยยุติความยากจนและหิวโหยทุกรูปแบบ ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ ส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและครอบคลุมทุกฝ่าย บรรลุความเท่าเทียมกันทางเพศ และส่งเสริมบทบาทของสตรี เพื่อให้เกิดการสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่และสุขภาพของมนุษย์ให้ดีขึ้น รวมทั้งการส่งเสริมและรักษา สภาพแวดล้อม”



ข้อ 9 “วาระการพัฒนาเมืองใหม่ ยืนยันคำมั่นต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นก้าวสำคัญในการตระหนัก ถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนในลักษณะบูรณาการ และการประสานงานระดับโลก ภูมิภาค ชาติ มลรัฐและท้องถิ่น ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง การอนุมัติวาระการพัฒนาเมืองใหม่จะสนับสนุนให้วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 เป็นวาระระดับท้องถิ่น (Localization) ในเชิงบูรณาการ รวมทั้งบรรลุเป้าหมายและเป้าประสงค์ การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเป้าหมายที่ 11 ซึ่งระบุการสร้างเมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ที่ครอบคลุมทุกฝ่าย ปลอดภัย ยืดหยุ่นและยั่งยืน”

ข้อ 14 เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ร่วมกันว่าจะแน่นอนที่จะรับรองวาระการพัฒนาเมืองใหม่ ตามหลักต่อไปนี้

14.1 ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยการยุติความยากจนทุกรูปแบบและทุกมิติ และขจัดความยากจนสุดขีด รับรองสิทธิและโอกาสที่เสมอภาค ความหลากหลายทางเศรษฐกิจ-สังคมและวัฒนธรรม การบูรณาการพื้นที่เมือง ยกกระดับความเป็นอยู่ การศึกษา ความมั่นคงทั้งอุปโภคและบริโภค รวมถึงหลักโภชนาการ สารสนเทศและสุขภาพ ตลอดจนการยุติโรคระบาด ส่งเสริมความปลอดภัย ขจัด การเลือกปฏิบัติและความรุนแรงทุกรูปแบบ รับรองการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยทำให้ประชาชนเข้าถึงความปลอดภัยและความเท่าเทียม ส่งมอบการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและสังคม บริการพื้นฐาน ตลอดจนที่อยู่อาศัยที่พอเพียงและสามารถเข้าถึงหาซื้อได้อย่างเท่าเทียมสำหรับทุกคน

14.2 เศรษฐกิจเมืองที่ครอบคลุมและยั่งยืน โดยการยกระดับการรวมกลุ่มเป็นชุมชนเพื่อประโยชน์ในการสร้างความเป็นเมืองที่ได้รับการวางแผนอย่างดี ความสามารถในการผลิต ความสามารถในการแข่งขันและนวัตกรรม ส่งเสริมการจ้างงานที่เหมาะสม เพื่อเกิดประสิทธิผลสำหรับทุกคน รวมถึงการรับรองการสร้างงานที่เหมาะสมและการเข้าถึงทรัพยากรและโอกาสทางเศรษฐกิจที่จะก่อประโยชน์แก่ทุกคน รวมถึงการป้องกันการเก็งกำไรที่ดิน และส่งเสริมการถือครองที่ดินอย่างมั่นคง ตลอดจนการจัดทำให้เมืองเล็กลงอย่างเหมาะสม

14.3 ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมโดยการส่งเสริมพลังงานสะอาด การใช้ที่ดินและทรัพยากรที่ยั่งยืน ในการพัฒนาเมือง ตลอดจนการปกป้องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งการรับรองวิถีชีวิตที่มีสุขภาพที่ดีที่สอดคล้องกับธรรมชาติ การส่งเสริมแบบแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน การสร้างความสามารถในการยืดหยุ่นฟื้นคืนกลับสู่ปกติของเมือง การลดภัยพิบัติ รวมทั้งการบรรเทาและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

นอกจากการรับรองวาระการพัฒนาเมืองใหม่ (New Urban Agenda : NUA) แล้ว ในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองอย่างยั่งยืน เป็นการประชุม ครั้งที่ 3 (Habitat III) ยังมีการจัดนิทรรศการจากประเทศต่างๆ ที่น่าสนใจอีกจำนวนมาก ตัวอย่างเช่น Korea Smart City จากประเทศเกาหลีใต้ และ YOKOHAMA SMART CITY PROJECT : YSCP จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งทั้ง 2 โครงการเป็นการใช้เทคโนโลยีเข้ามาบูรณาการกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม โดยในมิติบุคคลจะเป็นการเชื่อมต่อบุคคลกับที่อยู่อาศัย เพื่อให้สามารถควบคุมอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก

แตกต่างกัน ภายใต้อาศัยผ่านสมาร์ทโฟนหรือสัญญาณอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะช่วยลดการใช้พลังงาน ประหยัดเวลา และเพิ่มความปลอดภัยให้มากขึ้น ในมิติของการบริการจัดการเมือง คือการนำระบบเทคโนโลยีมาใช้เก็บข้อมูลของผู้อยู่อาศัยในเมือง โดยอาศัยเซ็นเซอร์หรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลที่ติดตั้งเอาไว้รอบเมือง โครงสร้างพื้นฐานของเมืองจะเก็บข้อมูลการใช้ชีวิตของประชาชนและนำข้อมูลเหล่านี้มาประมวลผล เช่น เดินทางมาจากไหนและกำลังจะไปที่ไหน ด้วยความเร็วเท่าไร ใช้ระบบขนส่งอะไร รถเมล์หรือรถไฟ กำลังรถติดอยู่หรือไม่ เพื่อนำข้อมูลที่จัดเก็บได้มาช่วยในการและบริหารระบบโครงสร้างพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การปิดไฟส่องสว่างเมื่อถนนโล่งและไม่มีคนสัญจร เป็นต้น อีกทั้งโครงสร้างพื้นฐานนี้ยังมีระบบการสอดแนมด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV) ระบบวิเคราะห์ใบหน้า ระบบอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์ ระบบเหล่านี้จะถูกนำมาช่วยในเรื่องของความปลอดภัยของประชาชน โดยเป้าหมายของ SMART CITY PROJECT ของทั้ง 2 ประเทศต่างมุ่งเน้นที่คุณภาพชีวิตของคนในเมือง ซึ่งได้ผลตอบรับที่ดีกลับมาในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการน้ำ สิ่งแวดล้อม พลังงาน ข้อมูลการเดินทาง การจราจร การดูแลสุขภาพประชาชน สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ รวมถึงปัญหาอาชญากรรม ทั้งนี้ SMART CITY PROJECT ของทั้ง 2 ประเทศจะมีกระบวนการและการจัดการที่แตกต่างกันพอสมควรเนื่องจากบริบทของพฤติกรรมและวัฒนธรรมของประชาชนที่แตกต่างกันแต่ล้วนมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนเป็นหลัก



จากทั้ง 4 กิจกรรมและนิทรรศการจากประเทศต่างๆ จะเห็นได้ว่ามีความครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยเชื่อมโยงกับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 และข้อตกลงระหว่างประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นส่งเสริมบทบาท และอำนาจรัฐบาลท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการพัฒนาเมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ อีกทั้งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะการวางพื้นฐานการพัฒนามนหลักการให้คนเป็นศูนย์กลาง (People-Centered Approach) การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การพัฒนา (Paradigm Shift) ตลอดจนการให้ความสำคัญกับบทบาทของชุมชน (Community) โดยเฉพาะใน ส่วนของการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ซึ่งการเข้าร่วมประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3 นี้ ของประเทศไทย เป็นการสร้างความเชื่อมั่น และยืนยันเจตนารมณ์ของประเทศไทยในการให้ความสำคัญต่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองให้มีความยั่งยืน และเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ซึ่งประกอบไปด้วยเป้าหมาย 17 ข้อ ได้แก่



1. จัดความยากจนในทุกรูปแบบ ทุกสถานที่
2. จัดความหิวโหย บรรลุเป้าความมั่นคงทางอาหาร และส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน
3. การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนในทุกช่วงอายุ
4. การศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน
5. บรรลุความเท่าเทียมทางเพศ พัฒนาบทบาทสตรี และเด็กผู้หญิง
6. การมีน้ำใช้ การจัดการน้ำและสุขภาพที่ยั่งยืน
7. การมีพลังงานที่ทุกคนเข้าถึงได้ เชื่อถือได้ ยั่งยืน ทันสมัย
8. ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานที่มีคุณค่า
9. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน และทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม
10. ลดความเหลื่อมล้ำทั้งภายในและระหว่างประเทศ
11. ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างยั่งยืน

12. รับรองแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
13. ดำเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ
14. อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
15. ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบกอย่างยั่งยืน
16. ส่งเสริมสังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
17. สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป้าหมายที่ 11 เรื่อง **"การทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ มีความปลอดภัย ความต้านทาน และยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างครอบคลุม และยั่งยืน"** โดยคณะผู้แทนไทยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งองค์ความรู้และประสบการณ์พร้อมทั้งนำเสนอตัวอย่างที่ดีของประเทศไทยเกี่ยวกับพัฒนาการด้านที่อยู่อาศัยและเมืองในระยะ 20 ปี ที่ผ่านมา รวมถึงแนวทางการดำเนินการตาม NUA เพื่อนำมาขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองอย่างบูรณาการของประเทศไทยในระยะยาวต่อไป

